



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๑

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๘/ ๓๘๒๑

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้อำนาจหน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ เดือน รายละเอียดตามที่แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ ดังนี้

๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒. ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายอดิทัตวัน ดันเลียง)

เจ้าหน้าที่

(นางสุชาดา บุญรักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

อนุญาตและมอบงาน IT ดำเนินการ

(นายวิชัย ชูจิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ที่ ๑๘๓ /๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้ปิดประกาศและปลดประกาศ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมอบหมายให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ในการปิดประกาศ และปลดประกาศ เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และป้ายปิดประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๑. นายอัครวัน ตันเลียง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

มีหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. นางสาวปฐมา อุดม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๓. นางสาวพรพรรณษา ทองสกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

มีหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ บนป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายวิชัย ชูจิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา